



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลีสถาพรวงศา (โทร. ๙๒๗)

ที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/ ๙๓

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๒ (วาระคงค้าง) ของการประชุม กทค. ครั้งที่ ๓/
๒๕๕๗

เรียน เลขานุการ กทค. (รสทช. ก่อกิจจา)

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง การใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๒๒๘ ของกองตำรวจสื่อสาร (ระเบียบวาระคงค้างการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗) ผมได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม ผมจึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมของผม เพื่อบันทึกในส่วนหมายเหตุของวาระดังกล่าว ดังนี้

“ในประเด็นที่ผมมอบหมายให้ สำนักงาน กสทช. ตรวจสอบและสรุปข้อเท็จจริงเพิ่มเติมด้วยว่า การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้งานของหมายเลข ๑๒๒๘ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากเดิมใช้ในการกิจเชื่อมโยงเครือข่ายการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโครงการ POLIS ไปเป็นการใช้สำหรับศูนย์ประสานงานสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สอดคล้องกับกลุ่มเลขหมายและภารกิจตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศ กทช. เรื่องแผนเลขหมายโทรคมนาคมหรือไม่ ซึ่งสำนักงาน กสทช. ชี้แจงข้อมูลว่า เลขหมายดังกล่าว เดิมสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับการจัดสรรจาก บมจ. ทีโอที ก่อนที่จะมีประกาศฯ และ กทช. อนุมัติให้ได้รับสิทธิการใช้เลขหมายเดิมต่อเนื่องไปจนกว่าจะยุติการใช้งานใน ๒ กรณี คือ ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายแจ้งคืน หรือคณะกรรมการไม่พิจารณาต่ออายุการใช้งาน จึงไม่มีประเด็นในเรื่องแผนเลขหมาย นั้น

ทั้งนี้ ผมมีความเห็นแตกต่างต่อประเด็นการชี้แจงดังกล่าวว่า หาก กทค. ยึดแนวปฏิบัติในลักษณะนี้ จะกระทบต่อการกำกับดูแลในอนาคต เช่น ในกรณีหน่วยงานอื่นๆ ที่เดิมได้รับการจัดสรรเลขหมายจาก บมจ.ทีโอที ย่อมจะขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เลขหมายได้ โดย กทค. ไม่อาจเลือกปฏิบัติที่จะไม่เห็นชอบได้ ดังนั้น เหตุผลในการเห็นชอบในกรณีเลขหมายของกองตำรวจสื่อสารในครั้งนี้ เป็นกรณีการขยายขอบเขตการใช้งานตามภารกิจหรือวัตถุประสงค์เดิม มิใช่กรณีเปลี่ยนภารกิจหรือวัตถุประสงค์ตามที่เคยได้รับการอนุมัติ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำความเห็นของผมบันทึกในรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวในส่วนหมายเหตุของวาระที่ ๔.๒ (คงค้าง) ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายประวิทย์ ลีสถาพรวงศา)

กสทช.